

“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 9” ประกาศความสำเร็จยิ่งใหญ่ จัดพิธีมอบรางวัลพร้อมเปิดรับผลงานจากนักเขียนเข้าชิงปี 2556



ซีพี ออลล์ ประสบความสำเร็จในการผลักดันผลงานเขียนคุณภาพระดับวงการต่อเนื่อง ล่าสุดจัดงานมอบรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 9 ปี 2555 โดยผู้ชนะเลิศได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเตรียมเปิดรับผลงานคุณภาพเพื่อเข้าประกวดครั้งที่ 10 ประจำปี 2556



นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิมสะดวกของคนไทย เปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในการจัดโครงการ ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากวงการนักเขียน นักอ่านเสมอมาจนถึงปีนี้นับเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดนี้มุ่งหวังที่จะยกย่องเชิดชูและสนับสนุนนักเขียนคุณภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้นักเขียนไทยรุ่นใหม่พัฒนาฝีมือให้มีคุณภาพมากขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่รักการเขียน การอ่านได้สานต่อสิ่งที่มุ่งหวังให้เป็นจริง และเป็นเจตนารมณ์ที่บริษัทฯ จะสานต่อโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง



“ในปี 2556 เซเว่นบุ๊คอวอร์ดได้ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 10 บริษัทฯ ยังคงมีเจตนาเดิมที่จะสนับสนุนโดยเปิดเวทีให้นักเขียนไทยพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องค์กรความรู้ต่างๆ ที่เกิดจากการอ่านและผลงานเขียนที่ออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ ย่อมเป็นส่วนสำคัญของสังคมที่เจริญ ซึ่งให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดความรู้และความคิดจะนำไปต่อยอดวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ได้”



ล่าสุดเตรียมเปิดรับผลงานจากนักเขียนและสำนักพิมพ์เข้าประกวดครั้งที่ 10 โดยยังคงมีการกำหนดรางวัลไว้ 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทกวีนิพนธ์ นวนิยาย นิยายภาพ (การ์ตูน) รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นใหม่ฯ ซึ่งโล่พระราชทานสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล

100,000 บาท (ยกเว้นประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่กันยายน 2555 – มกราคม 2556 มีการประกาศผลในเดือนกรกฎาคม 2556 และมอบรางวัลเดือนสิงหาคม 2556 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pr7eleven.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2648-2901-2

